

สรุปชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคพังงา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุลชื่อ	แผนกวิชา	เรื่องงานวิจัย
๑	นายกันตภณ ปัญญาดี	การบัญชี	ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการบัญชี การเงินของนักศึกษาชั้น ปวส.๑/๑
๒	นายกมล ฮ่วนฮอก	ช่างยนต์	การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า หน่วยการเรียนรู้เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง
๓	นายสมโภชน์ นันทโย	ช่างยนต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะในงานซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนฯ
๔	นายจรินทร์ ลั่นชี	ช่างยนต์	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติการณ์อ่านค่ามัลติเตอร์แบบอนาล็อกในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์
๕	นายณรงค์ นวลเอียด	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๖	นางสาวปณัชญา ชันภักดี	ช่างกลโรงงาน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านเวอเนียร์คาลิเปอร์ ความละเอียด 0/05(1/20) มม.
๗	นายเทอดศักดิ์ ชมเขย	ช่างกลโรงงาน	การศึกษาและหาผลสัมฤทธิ์โดยการช่วยสอนวัสดุและโลหะวิทยา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑
๗	นายเกียรติศักดิ์ รอดเจริญ	ช่างก่อสร้าง	พฤติกรรมการทำงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชาการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
๘	นายสุจิต สุดสวาท	ช่างก่อสร้าง	การสำรวจการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชาพื้นฐานงานสำรวจ
๙	นายไชยพงศ์ โภคาณัฐพงศ์	ช่างก่อสร้าง	พฤติกรรมการทำงาน/การบ้าน, ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพื้นฐานงานไม้ฯ
๑๐	นายทินศักดิ์ อินทรจงจิต	ช่างก่อสร้าง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบ วิชาพื้นฐานงานไม้
๑๑	นางสาวนฤมล สวัสดิ์วงศ์	ช่างก่อสร้าง	ศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนที่ไม่มีสมาธิหรือร้อนหรือไม่มีความสนใจในการทำแบบฝึกหัดฯ
๑๒	นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ	การโรงแรม	ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วิชาเครื่องตัดและการผสมเครื่องดื่ม
๑๓	นางสาวอัญชิวา เขมะชัยเวช	การโรงแรม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมกรกล่าวแสดงออก

(ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุลชื่อ	แผนกวิชา	เรื่องงานวิจัย
๑๔	นางสาวจรรยา คงแก้ว	อาหารฯ	การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
๑๕	นางสาวพวงชมพู ขุนทอง	อาหารฯ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาในระดับ ปวช.๓
๑๖	นายภัทรนันท์ มุสิกวงศ์	อาหารฯ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบ 7E เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบเกอรี่
๑๗	นายนาวิน กัปตัน	สมรรถนะ แกนกลาง	การศึกษาพฤติกรรมกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ
๑๘	นายกฤตกร เขาวนิช	ช่างกลโรงงาน	การส่งงานของนักเรียน
๑๙	นางสาวพณิชา บุญเรือน	ฐานวิทย์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องพลังงานความร้อน
๒๐	นายณัฐวุฒิ เพ็ชรประสม	ฐานวิทย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๒๑	นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม	ฐานวิทย์	การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ฯ
๒๒	นางสาวสมฤทัย เขตรักษ์	ฐานวิทย์	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนในรูปแบบเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
๒๓	นางสาวจิรวรรณ มีเล็ก	ฐานวิทย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ Student Teams Achievement Divisionsฯ
๒๔	นางสาวจิรดา เต็มดวง	เทคโนโลยีการจัด ประชุมฯ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการ
๒๕	นางสาววารภรณ์ เชื้อเพชร	ฐานวิทย์	การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดคำศัพท์ฯ
๒๖	นางสาวนิษฐภัทร ถาวร	ฐานวิทย์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียนระดับ ปวช.
๒๗	นางสาวสุภารัตน์ ช่วยบำรุง	ฐานวิทย์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัย และ ความรับผิดชอบ
๒๘	นายอภิสิทธิ์ หวังสป	ฐานวิทย์	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ปวช.๑
๒๙	นางอรณา บาลจ่าย	เทคโนโลยีอาหาร	การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงตามกำหนด รายวิชาแปรรูปอาหาร
๓๐	นางสาวอำภา สมน้ำพิช	การบัญชี	ศึกษาการใช้สื่อวีดิโอและแบบฝึกทักษะ ในรายวิชาการบัญชีตัวเงิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
๓๑	นายวชิรเดช ศรีแก้ว	การบัญชี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้แอปพลิเคชัน คาสูท ในการจัดการเรียนการสอน
๓๒	นายคงศักดิ์ ตัณฑราวฒน์พันธ์	ช่างกลโรงงาน	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและ ความรับผิดชอบฯ

๓๓	นายวุฒิวังค์	เอียดศรีชาย	IT	พัฒนาชุดการสอนรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
๓๔	นายยงยุทธ	ชื่นศรีวิโรจน์	ช่างกลโรงงาน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
๓๕	นางพัชรี	สังข์สิงห์	การบัญชี	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี
๓๖	นายมณฑิพย์	มโนการ	การตลาด	ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
๓๗	นางสาวจุฬารัตน์	ผะसारพันธ์	การบัญชี	การใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือในรายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญสาขาวิชาการบัญชี
๓๘	นางสาวขวัญชนก	พีชผล	ฐานวิทย์	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์พินอิน ของนักเรียน ปวช.๑
๓๙	นางสาวปิยะธิดา	แจ่มแจ่ม	ฐานวิทย์	การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของนักเรียน ปวช.๒
๔๐	นายกำแพง	เสรีรักษ์	สมรรถนะ แกนกลาง	การปรับปรุงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรียน ปวช.๒/๑ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๔๑	นางสาววิภาวดี	มิตรวงศ์	สมรรถนะ แกนกลาง	การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๔๒	นางสาวจารุวรรณ	เกตุรักษ์	สมรรถนะ แกนกลาง	พฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
๔๓	ว่าที่ร.ต.ฉัตรชัย	สงวนนาม	ช่างเชื่อม	การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
๔๔	นางชนกานต์	แก้วบุญ	สมรรถนะ แกนกลาง	ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
๔๕	นางสาวรัตน์กมล	ไมสร	การตลาด	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายตรง ของนักเรียนชั้น ปวช.๒ สาขาการตลาด
๔๖	นางสาววรรณฉัตร	แก้วไกรพ	การตลาด	การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติในการเสนอขายสินค้า
๔๗	นางสาวขวัญทิพย์	บุญเชื้อ	การโรงแรม	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้น ปวช. ๑/๑ สาขาวิชาการโรงแรม
๔๘	นางสาวจิระพร	สังข์พันธ์	สมรรถนะ แกนกลาง	การศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน วิชากฎหมายธุรกิจ
๔๙	นายประวัตติ	อินทแย้ม	ช่างยนต์	การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องใช้แมนนิโฟเกจ
๕๐	นายวุฒินันท์	เหมาะสม	เทคนิคพื้นฐาน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ งานวัดผลและตรวจสอบชิ้นงาน
๕๑	นายธวัชชัย	อาจปรุ	เทคนิคพื้นฐาน	ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับ ปวช.๑ สาขาไฟฟ้ากำลัง
๕๒	นายกิตติพงศ์	วิโรจน์	ช่างยนต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาอาเซียนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน

๕๓	นายเอกกมล	บุญเกิด	ช่างกลโรงงาน	การฝึกทักษะการเลื่อยมือของนักเรียนชั้น ปวช.๒/๔ สาขาวิชาช่างยนต์
๕๔	นางปัญจาภรณ์	ไพลอย	เทคโนโลยีอาหาร	การเสริมแรงทางบวกด้วยตัวบีมการคูณเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน
๕๕	นายวรท	บุญสิงห์	ช่างก่อสร้าง	แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการส่งงานแบบออนไลน์ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม
๕๖	นายปริญญา	หมายดี	ช่างอิเล็กทรอนิกส์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอซี
๕๗	นายกอบชัย	เมฆบุตร	ช่างยนต์	การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์
๕๘	นายประดิษฐ์	ชูจิต	ช่างยนต์	ผลของการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชากลศาสตร์วิศวกรรม
๕๙	นายนพดล	เวชพิมล	ช่างยนต์	การสร้างและหาประสิทธิภาพโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาไฟฟ้ายานยนต์
๖๐	นางสาวเกวลี	ข้มการ	การบัญชี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๖๑	นางสาวชลลดา	ศิริไชย	การโรงแรม	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม
๖๒	นางสาวญาณภา	ใจตรง	ฐานวิทย์	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของผู้เรียน ชั้น ปวช.๓
๖๓	นางสาวภัทรพร	เหินหาว	ฐานวิทย์	การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้
๖๔	นางโสธิษา	เดชเสนสกุล	สมรรถนะ แกนกลาง	การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนกบัญชี
๖๕	นางสาวลักษมี	เขาทอง	คอมพิวเตอร์	การพัฒนาชุดการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๖๖	นายนันท์วัฒน์	ธรรมวารภรณ์	IT	การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมือฝึกทักษะการพิมพ์
๖๗	นายนพรัตน์	ชำแก้ว	ช่างยนต์	การศึกษาผลของการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนการสอน วิชางานฝึกงาน
๖๘	นายศรัคินทร์	ชูศรี	สมรรถนะ แกนกลาง	การใช้แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังพูด ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้คำศัพท์
๖๙	นายปณิตวิชญ์	เริงการ	สมรรถนะ แกนกลาง	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับ ปวส.
๗๐	นางสมพร	โมกษะรัตน์	IT	ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้นั่งสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น
๗๑	นางสาวชลชญา	สินบรรเทา	IT	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเซทเอ็มแอล
๗๒	นางสาวปานชนก	กองสิน	คอมพิวเตอร์	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๗๓	นายรัฐวิทย์	เทียนพันธุ์	อิเล็กทรอนิกส์	การศึกษาผลของการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

๗๔	นางสาวกัณฑพิชญ์	ไอเสถียร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อการใช้สื่อการสอน E-Book
๗๕	นายกมล	ช่วยชาติ	ช่างยนต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาบำรุงรักษารถยนต์ของนักเรียน ชั้น ปวช.๑/๒ สาขาวิชาช่างยนต์
๗๖	นางสายสุดา	รักษา	สมรรถนะ แกนกลาง	การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างอะตอมแลตตารางธาตุ
๗๗	นายวันชาติ	ชัยฤกษ์	ช่างกลโรงงาน	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะแบบฝึกเสริมทักษะ
๗๘	นางสาววิมลมาศ	สิทธิาคม	การจัดประชุมฯ	การศึกษาการจัดการเรียนรู้ แบบเน้นประสบการณ์ โดยการจัดตั้งบริษัทจำลองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๗๙	นายกริชนันท์	ใจชื่น	ช่างยนต์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๘๐	นายเอกชัย	ผลพัสดุ	การบัญชี	ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
๘๑	นางยุพเยาว์	ชาติชำนาญ	สมรรถนะ แกนกลาง	การแก้ปัญหาให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน
๘๒	นางสรโรชา	ลิ้มจู้หม้อ	ฐานวิทย์	ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์
๘๓	นายวานิช	เพชรวิเชียร	ช่างกลโรงงาน	การพัฒนาการกลิ้งเกลียวสามเหลี่ยมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
๘๔	นายศิริชัย	พรภรณ์	ช่างไฟฟ้า	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา นิวแมติกส์ฯ
๘๕	นางสาวสุพิศ	นาเจริญ	สมรรถนะ แกนกลาง	การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Power point
๘๖	นายณัฐชนน	พลายสิน	ฐานวิทย์	สำรวจความต้องการการบริการแนะแนวนักเรียน
๘๗	นายอดิษฐ์	ชาติชำนาญ	ช่างเชื่อม	การศึกษาและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๘๘	นายคุณานนท์	วาสิการ	ช่างไฟฟ้า	การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน
๘๙	นายธูวานนท์	ศรีรักรักษ์	ช่างไฟฟ้า	การสำรวจการส่งงานของนักเรียน
๙๐	นายจรรยา	สินบรรเทา	ช่างไฟฟ้า	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า
๙๑	นางสาวประทีน	เลี่ยนจำรูญ	ฐานวิทย์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ